



ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่ ให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีบริการสวัสดิการและการคุ้มครองอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเสมอภาคสามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นสังคมสันติสุข น่าอยู่และยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท
๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวดรุณี มั่นสวานิช)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท



NO Gift Policy



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการรับในรูปแบบ ของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ เมื่อรับมาแล้วแม้แต่เพียง เล็กน้อย ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดความไม่เที่ยงตรงและนำไปสู่ การทุจริตคอร์รัปชันในอนาคต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ขอประกาศนโยบาย 'ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ [No Gift Policy]' ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ทุกคน จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิด ทุกเทศกาล ทุกโอกาส เพื่อสร้างค่านิยมสุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย



นางสาวดรุณี มณีสวานิช

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท